

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๑๕๗๐



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขอราชการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  
ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
ผู้บริหารส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการประชุมดังกล่าว มีขอราชการสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงได้แจ้งให้หน่วยงานใน  
สังกัดและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ โดยได้นำเผยแพร่  
ข้อมูลผ่านเครือข่ายภายใน (Intranet) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ <http://moinet>  
และทาง Internet ที่ [www.moi.go.th](http://www.moi.go.th) เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกันด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร ชวลิต)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน ส่วนนโยบายและแผนรวม

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๙๔๖๘ , ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗

# สรุปข้อราชการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔

วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

## ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย

\*\*\*\*\*

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ ได้มอบข้อราชการและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อราชการของ</u> <u>ปลัดกระทรวงมหาดไทย</u> <u>(นายวิเชียร ชวลิต)</u></p> <p>๑. การปฏิบัติราชการ หลังมีพระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔</p>	<p>- ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลให้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ขอเน้นย้ำว่า ข้าราชการจะต้องวางตัวเป็นกลาง จะไปรณรงค์หาเสียงให้กับสมาชิกพรรคใดพรรคหนึ่งไม่ได้ ที่สำคัญขอให้ทุกจังหวัดสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการเตรียมการบริหารจัดการและบุคลากร ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนงบประมาณในการเลือกตั้งเท่าที่จำเป็น และในมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวยังมีสาระสำคัญว่า ในช่วงที่มีพระราชกฤษฎีกาฯ และกำหนดให้มีการเลือกตั้งแล้ว ขอให้การโยกย้ายข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ทุกระดับทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเท่าที่จำเป็น และจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการเลือกตั้ง ที่สำคัญ คือ ในช่วงระยะเวลา ๑๐ วันก่อนการเลือกตั้งขอให้งดการจัดประชุมหรือสัมมนาต่างๆ ด้วย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ทั้งนี้ในช่วงการเตรียมการเลือกตั้งอาจจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นได้ จึงขอความร่วมมือผู้บริหารทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทุกท่าน ให้งดการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สำคัญขอให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ด้วย</p>	
<p><b>๒. การดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในช่วง ๖ เดือนหลัง (เมษายน-กันยายน ๒๕๕๔)</b></p>	<p>- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วง ๖ เดือนหลัง ขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ในช่วง ๖ เดือนหลัง ขอให้คำนึงถึงสถานการณ์การเตรียมการเลือกตั้งทั่วไป ความสามารถขององค์กรในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามนโยบาย และข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการจัดทำแผนฯ</p> <p>๒) สำหรับจุดวิกฤติของปัญหายาเสพติด ได้แก่ พื้นที่ เป้าหมาย ๑๗๕ อำเภอ ขอให้เน้นดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง</p> <p>๓) ประเด็นสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ช่วง ๖ เดือนหลัง มีดังนี้</p> <p>๓.๑) ยาเสพติดที่แพร่ระบาดจำนวนมาก เป็นยาเสพติดที่เข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน หรือตามแนว ชายแดน ซึ่งถือเป็นจุดวิกฤติที่จะต้องทำการสกัดกั้น อย่างจริงจัง</p> <p>๓.๒) รั้วชุมชน ปัญหาการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในชุมชน ยังเป็นปัญหาสำคัญหากประชาชน ในชุมชนวางเฉย และไม่มีการจับกุมผู้ค้า ผู้เสพ จึงขอให้ ดำเนินการอย่างเข้มงวดและจริงจัง</p> <p>๓.๓) การปราบปรามยาเสพติดในสถานบริการ ซึ่งเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติด ให้มีการกำหนดจุดวิกฤต ที่ชัดเจนและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว</p> <p>๓.๔) การบำบัดรักษา ให้ติดตามผลการ บำบัดรักษาว่าได้ผลจริงหรือไม่ เพื่อจะได้กำหนดแนว ทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างถูกต้องภายใต้เงื่อนไขต่างๆ เช่น</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมการปกครอง</p> <p>- ศตส.มท.</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ระยะเวลา งบประมาณ และบุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย</p> <p>๔) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ Clean &amp; Seal ขอให้บูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่</p>	
<p>๓. การจัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์จังหวัด</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดทบทวนปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ติดตามสถานการณ์ของจังหวัดพร้อมทั้งให้จัดทำแผนรักษาความสงบเรียบร้อยของจังหวัด โดยให้บูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกลไกในการอำนวยความสะดวกป้องกันและแก้ไขปัญหาแล้วรายงานให้กระทรวงทราบ ขณะนี้ยังมีอีก ๑๒ จังหวัดที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการ จึงขอให้รายงานให้กระทรวงทราบโดยด่วน</p>	<p>- ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (ศปก.มท.)</p>
<p>๔. การเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศ</p>	<p>- ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่ยังมีบุคคลบางกลุ่มที่มีพฤติกรรมหลอกลวงและเอาเปรียบนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยว จึงขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญ และช่วยกันส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยขอให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยดำเนินการตามแผนงาน/โครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>๒) ให้ความสำคัญเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พัก การเดินทางรวมทั้งสินค้าและบริการ</p> <p>๓) กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เอาใจใส่ดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดเหตุการณ์</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	ทำลายภาพลักษณ์หรือผลลบที่จะทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวลดลง	
<b>๕. การกำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑</b>	<p>- ตามที่ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อลดปัญหาและ ผลกระทบที่เกิดจากโทษหรือพิษภัยของเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพ ปัญหาครอบครัว อุบัติเหตุและอาชญากรรม ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ มาประมาณ ๓ ปีแล้ว แต่ยังมีบางจังหวัดไม่ได้ดำเนินการ อย่างจริงจัง จึงขอให้ทุกจังหวัดกำกับดูแลให้ความสำคัญ และเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ และ บังคับใช้กฎหมาย กับสถานบริการที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<b>๖. ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔</b>	<p>- สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ กำหนดจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔</p> <p>กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและทุกจังหวัด ให้เชิญชวนภาคเอกชนและ ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยขอให้ทุกจังหวัด อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานพร้อมตั้งโต๊ะ หมุ่มบูชา ธงชาติไทยคู่กับธง ภ.ป.ร. หรือธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน บ้านเรือน ที่พักอาศัย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔</p> <p>สำหรับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้ประกาศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงานต่างๆ Download</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	เอกสารและภาพตราสัญลักษณ์ได้ที่ <a href="http://moinet">http://moinet</a> หัวข้อ “หนังสือสั่งการ มท. ถึง ผวจ.” และทาง Internet ที่ <a href="http://www.moi.go.th">http://www.moi.go.th</a> หัวข้อ “ข่าวสารกิจกรรมสำคัญของกระทรวงมหาดไทย”	
๗. การเตรียมการรับเสด็จฯ และการถวายความปลอดภัย	- ขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญในเรื่องการเตรียมการรับเสด็จฯ และถวายความปลอดภัยเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัด ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ควรเข้าประชุมด้วยตนเอง หากติดราชการสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอให้มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเข้าประชุมแทนเท่านั้น เพื่อให้การรับเสด็จฯ และการถวายความปลอดภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามประเพณีและสมพระเกียรติ	- จังหวัดทุกจังหวัด

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , สื่อสาร ๕๐๕๗๗ วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔